



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI phải trở thành
BIỂU TƯỢNG TINH THẦN, TRÍ TUỆ VÀ
TINH HOA CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC

ĐHQGHN ĐÃ ĐI QUA CHẶNG ĐƯỜNG 30 NĂM, ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU VÀ CÓ NHỮNG BƯỚC TIẾN RẤT ĐÁNG TRÂN TRỌNG. TẤT CẢ NHỮNG THÀNH TỰU ĐÓ ĐÃ TẠO NÊN MỘT TIỀN ĐỀ QUAN TRỌNG ĐỂ CHÚNG TA ĐI TIẾP NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TƯƠNG LAI. VỚI THÀNH QUẢ VÀ KINH NGHIỆM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC, TỪ NAY ĐẾN 2030 VỚI TẦM NHÌN 2045, ĐHQGHN PHẢI LUÔN NỖ LỰC, TÍCH CỰC HIỆN THỰC HÓA SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA MÌNH ĐỂ TỪNG BƯỚC THỰC SỰ TRỞ THÀNH ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC THUỘC NHÓM DẪN ĐẦU KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI. ĐHQGHN PHẢI THỰC HIỆN BẰNG ĐƯỢC KÌ VỌNG CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐÓ LÀ: ĐHQGHN PHẢI THỰC SỰ LÀ BIỂU TƯỢNG VỀ TRÍ TUỆ, VĂN HÓA; THỰC SỰ LÀ MỘT ĐẠI HỌC TINH HOA, TIÊN PHONG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC, XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN; XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TỰ HÀO CỦA CÁC THẾ HỆ THẦY GIÁO, CÔ GIÁO, SINH VIÊN, HỌC VIÊN CỦA ĐHQGHN.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm ĐHQGHN.

GS. PHÙNG HỮU PHÚ

(Bí thư Đảng uỷ ĐHQGHN, Khoa I)

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến giáo dục - đào tạo, trong đó nhấn mạnh phải hình thành sớm các cơ sở giáo dục đại học đầu ngành có vai trò tiên phong, dẫn dắt. Với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Nhà nước ta đã xác định giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu. Theo phương châm đó, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VII) đã ra Nghị quyết, trong đó chỉ rõ nhiệm vụ "xây dựng một số trường đại học trọng điểm quốc gia" để làm đầu tàu và nòng cốt cho giáo dục đại học nước nhà. ĐHQGHN được thành lập với vai trò và sứ mệnh đó. Ngày 10/12/1993, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 97/CP thành lập ĐHQGHN.

7 năm kể từ ngày ban hành Nghị định thành lập ĐHQGHN, năm 2000, Thường vụ Bộ Chính trị đã khẳng định, chủ trương thành lập ĐHQG để làm đầu tàu cho giáo dục - đào tạo và khoa

học - công nghệ là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của đất nước và xu thế phát triển của đại học thế giới. Tiếp sau đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị định và các quyết định về tổ chức hoạt động của ĐHQG đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi để ĐHQGHN phát triển.

Có thể nói, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của ĐHQGHN. Đó chính là một nhân tố vô cùng quan trọng và là sự động viên, cổ vũ rất lớn đối với sự phát triển của ĐHQGHN.

ĐHQGHN đã có được nhiều thành quả tự hào, đặc biệt trong việc góp phần đào tạo bồi dưỡng nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao, trong đó có nhiều đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Cựu sinh viên Khoa Ngữ văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây, nay là ĐHQGHN.



GS.TS Phùng Hữu Phú

“ Sau 30 năm, ĐHQGHN đã có một cơ ngơi mới ở Hòa Lạc, hình vóc của một đô thị đại học hiện đại, nhân văn đang định hình hàng ngày, hàng giờ. Nó báo hiệu một tương lai rất tươi sáng của một đại học tinh hoa, tiên phong và là niềm tự hào của tất cả thế hệ cán bộ, nhà giáo, nhà khoa học, học viên và sinh viên ĐHQGHN. ”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tầm nhìn chiến lược, luôn đặc biệt quan tâm đến giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư luôn nhấn mạnh, đào tạo là quốc sách, phải thực hiện một cách nghiêm túc đường lối đổi mới căn bản toàn diện và phải cập nhật với các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để xây dựng một nền giáo dục nâng tầm và hiện đại. Trong giáo dục - đào tạo thì Tổng Bí thư luôn dành tình cảm đặc biệt đối với ĐHQGHN. Trong những lần gặp gỡ lãnh đạo và cán bộ sinh viên ĐHQGHN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều tình cảm, gửi gắm yêu thương, niềm tin tưởng và kỳ vọng rất lớn.

Địp 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, ĐHQGHN là cái nôi của khoa học cơ bản, chính là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho giáo dục - đào tạo nước nhà. ĐHQGHN phải tiên phong trong việc vươn lên đạt trình độ của khu vực và thế giới. Và cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm thông điệp quan trọng: ĐHQGHN phải trở thành biểu tượng tinh thần, trí tuệ và tinh hoa của văn hóa dân tộc.

Những chỉ đạo, tâm tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vô cùng quý báu, định hướng cho con đường phát triển của ĐHQGHN trong thời gian tới.

ĐHQGHN của chúng ta đã đi qua chặng đường 30 năm,

đạt được nhiều thành tựu và có những bước tiến rất đáng trân trọng. Tất cả những thành tựu đó đã tạo nên một tiền đề quan trọng để chúng ta đi tiếp những chặng đường tương lai. Với thành quả và kinh nghiệm đã đạt được, từ nay đến 2030, tầm nhìn 2045, ĐHQGHN phải luôn nỗ lực, tích cực hiện thực hóa sứ mệnh, giá trị cốt lõi của mình để từng bước thực sự trở thành đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới. ĐHQGHN phải thực hiện bằng được kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là: ĐHQGHN phải thực sự là biểu tượng về trí tuệ, văn hóa; thực sự là một đại học tinh hoa, tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xứng đáng với niềm tự hào của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, sinh viên, học viên của ĐHQGHN.

Sau 30 năm, ĐHQGHN đã có một cơ ngơi mới ở Hòa Lạc, hình vóc của một đô thị đại học hiện đại, nhân văn đang định hình hàng ngày, hàng giờ. Nó báo hiệu một tương lai rất tươi sáng của một đại học tinh hoa, tiên phong và là niềm tự hào của tất cả thế hệ cán bộ, nhà giáo, nhà khoa học, học viên và sinh viên ĐHQGHN.